
sþ. 66. Fyrirspurn [62. mál]
til viðskiptaráðherra um bankamál.

Frá Bjarna Guðnasyni.

1. Hvaða sjónarmið voru höfð i huga við val manna í nefnd þá, sem skipuð var
s. l. sumar til að endurskoða bankakerfið?

2. Hversu marga fundi hefur nefndin haldið? Hvernig miðar starfi hennar? Hve-
nær má gera ráð fyrir, að hún ljúki störfum?

3. Hyggst ráðherra beita sér fyrir þvi, að starfsfólk rikisbankanna fái aðild að
bankaráðum. þegar kosið verður í þau á yfirstandandi Alþingi?

4. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því, að bankastjórastöður verði auglýstar laus-
ar til umsóknar?


